

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง  
ประชุมวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวราวุธ ลาจ้อย	ประธานสภาฯ	วราวุธ ลาจ้อย	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๒	นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง	รองประธาน ฯ	กิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง	ทำหน้าที่เลขานุการ
๓	นายประทาน แสงจันคุ่ม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	ประทาน แสงจันคุ่ม	
๔	นางอุทิศ วังแสง	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อุทิศ วังแสง	
๕	นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	อุดมศิลป์ อ่อนศรี	
๖	นายจรัญ จุลบุรมย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	จรัญ จุลบุรมย์	
๗	นายนงนุช บุปผาพิลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	นงนุช บุปผาพิลา	
๘	นายสุรเชษฐ์ รัตนะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุรเชษฐ์ รัตนะ	
๙	นายไมตรีจิตร น้อยนาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ไมตรีจิตร น้อยนาง	
๑๐	นางประนอม สายจำปา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ประนอม สายจำปา	
๑๑	นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	บุญจันทร์ ไชยทองศรี	
๑๒	นายตติ ทดคำใส	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ตติ ทดคำใส	
๑๓	นายนพดล ศิโร	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	นพดล ศิโร	
๑๔	นายเชียร แก้วคุณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	เชียร แก้วคุณ	
<b>ผู้ไม่เข้าประชุม</b>				
๑	นายเจริญ บูราณเดช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	-	
๒	นายสมหมาย บรรเทา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	-	
๓	นายบุญพันธ์ ศรีหิ่ง	เลขานุการสภาฯ	-	ปลัด อบต.
<b>ผู้ร่วมประชุม</b>				
๑	นายสำรอง ตรีธวัช	รองนายก อบต. ๒	สำรอง ตรีธวัช	
๒	นายทอง นันทะเขต	นายก อบต.	ทอง นันทะเขต	
๓	นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง	รองนายก อบต. ๑	ศักดิ์ศรี สีหาฆัง	
๔	นายพยุง บุญระคร	เลขานุการนายกฯ	พยุง บุญระคร	สำเนาถูกต้อง
๕	นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม	ผอ กองคลัง	รัชนิกร ทูลธรรม	
๖	นายศราวุธ ศรีหิ่ง	ผอ กองการศึกษา	ศราวุธ ศรีหิ่ง	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

(นายบุญพันธ์ ศรีหิ่ง)

เมื่อถึงเวลานัดหมายเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงและกำนัน  
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม เลขานุการได้ทำการตรวจนับองค์ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบล จึงได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ไม่มี

นายวราวุธ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวราวุธ คำโคกสูง วิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นรับหลักการ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำซอยเกษมสุข บ้านดงงาม หมู่ที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำซอยสุขสวัสดิ์ บ้านดงงาม หมู่ที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗ และขออนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ ๙ และเรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม ได้ใช้เวลาพอสมควรในการตรวจรายงานการประชุมและเห็นว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีสาระสำคัญประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ (ขั้นอภิปราย)

ประธานสภา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

นายวราวุธ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ต่อไปเป็นพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ วรรคแรก “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” วรรคสอง “ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” วรรคสาม “ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้” วรรคสี่ “ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้” วรรคห้า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่ระงับไว้แล้วตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีนี้ต้องพิจารณาเป็นการด่วน” วรรคหก “ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ระงับไว้เท่านั้น” และในการนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นคำแปรญัตติเสนอปรับลดงบประมาณบางส่วนมาแล้วตามระเบียบ โดยได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก

**สำเนาถูกต้อง**



(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว และได้การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปคดี  
ตลอดจนการสงวนคำ แปรรูปคดีไว้ด้วย และต่อไปขอเชิญประธานกรรมการแปรรูปคดีได้เสนอคำ  
แปรรูปคดีต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาต่อไป

ประธานกรรมการฯ ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ให้โอกาสคณะกรรมการแปรรูปคดีร่าง  
นายประธานฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ในการแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการแปรรูปคดีได้กำหนดให้ยื่นเสนอขอแปรรูปคดีระหว่างวันที่ ๒๖  
กันยายน ๒๕๖๔ แต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่ง  
คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ใช้ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงและสถานที่อื่นที่  
กรรมการแปรรูปคดีเห็นว่าเหมาะสมเป็นสถานที่รับคำแปรรูปคดี และคณะกรรมการแปรรูปคดีได้จัดมี  
การประชุม ๒ ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. เพื่อพิจารณา  
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวทางการยื่นแปรรูปคดีและกำหนดระยะเวลาการรับคำแปรรูปคดี และประชุมครั้งที่  
๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อพิจารณาการแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรรูปคดีแต่อย่างใดและ  
กรรมการแปรรูปคดีฯ ก็ไม่ได้ขอสงวนสิทธิในการแปรรูปคดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปคดีมีมติให้คงร่างเดิมไว้ตามที่  
คณะกรรมการหาข้อยุติปรับปรุงแก้ไขซึ่งเรียนที่ประชุมได้รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและมีการอภิปรายและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงมีมติให้พิจารณา  
วาระที่ ๓ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่สาม (ชั้นลงมติ)

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาวาระที่สาม (ชั้นลงมติ) นี้จะเป็นลงมติโดยไม่มีกรอกริปรายซึ่งตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรคแรก “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  
ไม่มีกรอกริปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร” ข้อ  
๕๒ วรรคสอง “ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
หรือไม่” ข้อ ๕๓ วรรคแรก “ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการ  
ตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัติ  
นั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” ดังนั้นวาระนี้ขอให้ที่ประชุมได้  
พิจารณาและลงมติว่าเห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ฉบับที่  
คณะกรรมการแปรรูปคดีมีมติให้คงร่างเดิมไว้ตามที่คณะกรรมการหาข้อยุติปรับปรุงแก้ไขเป็น  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุม ได้ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาแล้วจึงได้ลงมติเห็นชอบให้ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย  
จ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานฯและรอง  
ประธานฯ)

สแกนถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
นายวรารุชฯ ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณ  
ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐.๐๐ น.

ลงชื่อ บุญพันธ์ ศรีหรั่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วราวุธ ลาจ้อย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายวราวุธ ลาจ้อย)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประทาน แสงจันทร์คุ้ม ประธานกรรมการฯ  
(นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม)

(ลงชื่อ) สุระเชษฐ์ รัตนะ กรรมการฯ  
(นายสุระเชษฐ์ รัตนะ)

(ลงชื่อ) อุทิศ วังแสง กรรมการฯ  
(นางอุทิศ วังแสง)

**สำเนาถูกต้อง**



(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง